

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๗๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๒๓.๓/๓๙๔๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมควบคุมโรค แจ้งว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก และมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลายจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วยในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน นอกจากนี้ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังพบว่ามียางานนักท่องเที่ยวป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น ดังนี้

๑. ในพื้นที่ที่มีประชากรมารวมตัวกันจำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน ขอให้มีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยมาตรการ ๕ ป. (ปิด เปลี่ยน ปล่าย ปรับปรุง ปฏิบัติ) และผนึกกำลังกับชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น การทำ Big cleaning day

๒. ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ในการดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม  
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

ด้วยเกล้า

ที่ สธ ๐๔๒๓.๓/ ๓ ๙๕๐



กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

49014  
17 ก.ค. 2555

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วย ขณะนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก และมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลายจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วยในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน นอกจากนี้ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังพบว่ามียางานนักท่องเที่ยวป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เช่นกัน

ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก ไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือจากท่านในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ทั่วไปของจังหวัด โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดหน่วยงานของท่าน ทุกจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น ดังนี้-

๑. ในพื้นที่ที่มีประชากรมารวมตัวกันจำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน ขอให้มีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยมาตรการ ๕ ป. (ปิด เปลี่ยน ปลอ่ย ปรับปรุง ปฏิบัติ) และผนึกกำลังกับชุมชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น การทำ Big cleaning day

๒. ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ในการดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป  
ด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมดอง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๓

www.thaivbd.org

สำเนาส่ง สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑-๑๒

สสส.  
เลขรับ..... 1144  
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๕  
เวลา.....

**แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูการระบาด  
สำหรับหน่วยงานสาธารณสุข**

---

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2555 พบผู้ป่วย 15,841 ราย เสียชีวิต 11 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 24.80 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.07 และพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน นอกจากนี้ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพบมีรายงานนักท่องเที่ยวต่างชาติป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นด้วย กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือ ดังนี้.-

1. แจ้งเตือนสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน หากตรวจพบผู้ป่วยกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่มีไข้หรือมีอาการเข้าข่ายโรคไข้เลือดออกให้พิจารณาถึงการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับแรก และให้เฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะพ้นระยะอันตราย เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต รวมถึงกระตุ้นเตือนคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน ในการรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตามระบบรายงาน รง.506 ภายใน 24 ชั่วโมง

2. ขอให้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยมาตรการ ๕ ป. (ปิด เปลี่ยน ปลอ่ย ปรับปรุง ปฏิบัติ) โดยผนึกกำลังร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น การทำ Big cleaning day

3. ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ให้หน่วยงานสาธารณสุขประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ในการดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

4. ในพื้นที่พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก พื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยว และมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง ควรดำเนินการ ดังนี้.-

- จัดตั้งระบบประสาน สั่งการ เพื่อติดตามสถานการณ์รายวัน
- ดำเนินการสอบสวนโรค/ควบคุมยุงพาหะอย่างรวดเร็ว และครอบคลุม ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
- เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่างๆ อย่างเข้มข้น
- ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ เพื่อมิให้มีผู้ป่วยเสียชีวิต